



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจังหวัดลำพูน กรมส่งเสริมสหกรณ์

โทร. ๐๕๓๐ ๙๓๓๖๐ โทรสาร ๐๕๓ ๐๙๓๓๖๐-๑

[http : //webhost.cpd.go.th/lamphun1/](http://webhost.cpd.go.th/lamphun1/)

สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน ร่วมกับ บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จำหน่ายลีนจีผ่านโครงการ อร่อยทั่วไทย 1545

สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ จังหวัดเชียงใหม่ กระจายลีนจีออกสู่ตลาด ลดปัญหาการกระจุกผลผลิตออกสู่ตลาด ในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว ระหว่าง เดือน พ.ค. – ก.ค. 55 เตรียมรวบรวมผลผลิต ลีนจีคุณภาพ จากกลุ่มเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกลิ้นจี่ เพื่อจัดจำหน่ายผ่านทางไปรษณีย์ ภายใต้โครงการ**อร่อยทั่วไทย** โดยความร่วมมือจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ในการใช้ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าตลาดกลางสินค้า เกษตรภาคเหนือ เป็นจุดรวบรวมและกระจายผลผลิตสู่ตลาด

นางสมิตรา อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ ตำบลช้างเคียน อำเภอ เมือง และเกษตรกรในตำบลแม่สาใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ up land เข้ามาดูแลแนะนำส่งเสริมในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือใน ด้านการตลาด และจัดหาแหล่งจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่ให้กับเกษตรกรดังกล่าว ซึ่งส่วนใหญ่พบว่าเกือบทุกปีมักจะประสบกับ ปัญหาเรื่องไม่มีตลาดรองรับมาโดยตลอด จนได้รับความร่วมมือจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน เข้า มาให้ความช่วยเหลือ โดยการรวบรวมรับซื้อ และจำหน่ายไปยังห้างสรรพสินค้าโลตัสและแมคโคร ตั้งแต่ปี 2552 จนถึง ปัจจุบัน และในปีการผลิต 2555 นี้ คาดว่าผลผลิตลิ้นจี่จะออกมาปริมาณมากเช่นกัน

ดังนั้น ทางกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในจังหวัดเชียงใหม่จึงได้วางแผนการบริหารจัดการ ด้านการตลาดเพื่อ จำหน่ายกับทางสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด พร้อมทั้งขอความร่วมมือกับชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ในการใช้ศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าเกษตรตลาดกลางเชียงใหม่ เป็นจุดรวบรวมและกระจายสินค้า เนื่องจากมีความพร้อม ด้านอุปกรณ์การตลาดและความสะดวกด้านสถานที่และการขนส่ง โดยในปีนี้ได้กำหนดเป้าหมายในการรวบรวมลีนจีจาก เกษตรกรที่เป็นสมาชิกเพื่อจัดส่งจำหน่ายให้แก่ตลาดประมาณ 1,000 ตัน โดยกระจายสู่ตลาดภายในประเทศ ทั้งตลาดบน และตลาดล่าง และที่สำคัญคือตลาดส่งตรงถึงผู้บริโภค ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ซึ่งคุณ ประพันธ์ ศรีธิหล้า ผู้จัดการฝ่ายสำนักงานไปรษณีย์เขต 5 และนายปรีชา กันเรืองชัย หัวหน้าไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการจำหน่ายลีนจีผ่านทางไปรษณีย์ทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกผู้ปลูกลิ้นจี่ให้ สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่เป็นธรรม และมั่นใจในการบริหารจัดการรวบรวมผลผลิตของสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด นำโดยนายบุญมี คันธาทอง ซึ่งปีนี้จะจำหน่ายลีนจีผ่านไปรษณีย์ได้ถึง 100 ตันเศษ ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ ลีนจีผ่านไปรษณีย์ได้ทางโครงการ**อร่อยทั่วไทย โทร 1545** หรือที่ทำการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือที่สหกรณ์ การเกษตรประตูป่า จำกัด โทร 053-001290 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป